



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๑๕๖๐

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี/ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)/ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ/
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การแต่งตั้งคณะกรรมการวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑. ฟาร์มมหาวิทยาลัย ๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ๓. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS) ๔. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) ๕. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารและการมอบอำนาจหน้าที่ รองอธิการบดีกำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่ง และปฏิบัติการแทนอธิการบดี นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองบริหารงานทรัพย์สินฯ ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๕ หน่วยงาน เสนอคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีคณะกรรมการเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจและคณะกรรมการของหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) เป็นประธาน คณะทำงาน ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็นเลขานุการ ผู้อำนวยการของ ๕ หน่วยงานวิสาหกิจ เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ที่ประชุมจึงมีมติมอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) และกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษพิจารณาดำเนินการจัดทำ “ร่าง” คณะทำงานฯ และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การแต่งตั้งคณะกรรมการวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน ตามที่เสนอ

๒. เห็นชอบ “ร่าง” คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ ตามที่เสนอ

๓. ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



บันทึกข้อความ

(1919/2563)

งานประชุม กองกลาง
รับที่ ๕10
วันที่ 24 พ.ย. 2563
เวลา 10.30น.

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานทรัพย์สินฯ งานอำนวยการ โทร. ๕๓/๓๐

ที่ ขว ๖๙.๒.๑๓.๑/๑๙๐๖

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม เรื่อง เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงาน และการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยข้อ ๑๔ (๑๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย มีอำนาจหน้าที่ในการเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ นั้น

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีข้อเสนอแนะเห็นควรมีคณะทำงานเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจและคณะกรรมการของหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) เป็นประธานคณะทำงาน ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็นเลขานุการ ผู้อำนวยการของ ๕ หน่วยงานวิสาหกิจ เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงาน และการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อเสนอแนะคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณา โดยขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้แนบ “ร่าง” คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

ผู้ช่วยอธิการบดี



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖, ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๑๕๑๔

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) /ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การแต่งตั้งคณะกรรมการวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑. ฟาร์มมหาวิทยาลัย ๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ๓. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS) ๔. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) ๕. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารและการมอบอำนาจหน้าที่รองอธิการบดีกำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่ง และปฏิบัติการแทนอธิการบดี นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองบริหารงานทรัพย์สินฯ ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๕ หน่วยงาน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีคณะทำงานเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจและคณะกรรมการของหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) เป็นประธานคณะทำงาน ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็นเลขานุการ ผู้อำนวยการของ ๕ หน่วยงานวิสาหกิจ เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ประชุมมีมติมอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) และกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษพิจารณาดำเนินการจัดทำ “ร่าง” คณะทำงาน และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางประนอม จันทร์งษ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ ๖๙๕
วันที่ 13 พ.ย. 2563
เวลา ๑๑.๓๐

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานทรัพย์สินฯ งานอำนวยความสะดวก โทร. ๕๓/๓๐

ที่ อว ๖๙.๒.๑๓.๑/๑๙๐๕

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม เรื่อง เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงาน และการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยข้อ ๑๕ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้มีคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย

- (๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ
- (๒) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธานคณะกรรมการ
- (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
- (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
- (๕) ผู้อำนวยการของหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขาธิการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขาธิการไม่เกินสองคน

ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๔๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีกำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี นั้น

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) ได้จัดประชุมหารือเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยเชิญผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจและผู้เกี่ยวข้องหารือแนวทางการดำเนินงานหน่วยงานวิสาหกิจ ตลอดจนพิจารณาารายนามคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง ๕ หน่วยงาน เนื่องจากตามองค์ประกอบของคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจข้างต้น ตำแหน่งประธานคณะกรรมการต้องเป็นอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย และตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการต้องเป็นรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่อธิการบดีมอบหมาย

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงาน และการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ

หน่วยงาน...

หน่วยงานวิสาหกิจเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณา โดยขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการที่ประชุม
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ดังเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๗/

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี)

รองอธิการบดี

เรื่อง เสนอขออนุมัติการแต่งตั้งรองอธิการบดี

และแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณา

๕๓ ๓

๑๓ ม.ค. ๖๓



๑๓ ม.ค. ๖๓



(นางประนอม จันทร์มี)

ผู้อำนวยการกองกลาง